

THI ĐUA YÊU NƯỚC

THÁI THỤY

Tạo động lực từ các phong trào thi đua



Nhà máy may xuất khẩu Đại Dương (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy) tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động.

Khắc ghi lời Bác: "Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển", thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Thái Thụy quan tâm đẩy mạnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thi đua phát triển kinh tế, ông Lê Xuân Hạnh, thôn Hòa Nha, xã Thụy Chính đã mạnh dạn tích tụ 2ha đất trồng lúa kém hiệu quả để chuyển sang làm mô hình trang trại. Ông cho biết: Tôi quy hoạch khoảng 0,5ha đất trồng các loại cây ăn quả như mít, bưởi diêm, bưởi da xanh và hơn 1.000 gốc dinh lăng. Diện tích còn lại tôi đào ao thả cá với 7 ao nuôi theo hình thức nuôi gối, có ao ương cá giống để chủ động nguồn giống. Ngoài ra, tôi cùng với anh em trong nhà cấy chung gần 10 mẫu lúa chất lượng cao theo hình thức hợp đồng với doanh nghiệp. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí gia đình thu về hơn 200 triệu đồng.

Cùng với ông Hạnh, toàn xã Thụy Chính hiện có hơn 20 hộ tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung cho hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, mặc dù số lượng lao động chuyển dịch từ lĩnh vực

nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhiều song trên địa bàn xã không có tình trạng ruộng bỏ hoang. Ông Nguyễn Văn Diện, Chủ tịch UBND xã cho biết: Cùng với thi đua phát triển kinh tế, thời gian qua, các phong trào thi đua do địa phương phát động đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2021 ước đạt trên 256 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với năm 2020. Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập trung bình đạt khoảng 50,5 triệu đồng/người/năm. Toàn xã có 90,6% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được địa phương đầu tư xây dựng hướng tới mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Thái Thụy đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, bám sát tình hình thực tiễn, các phong trào thi đua hướng trọng tâm vào việc vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh

tế - xã hội. Ngoài việc triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thi đua lao động sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao; các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động; tiếp tục mở rộng các ngành, nghề hiện có... Ông Phạm Quang Khải, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Dương cho biết: Công ty hiện có khoảng 1.700 lao động làm việc ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực như may mặc, đóng tàu, xây dựng, chăn nuôi... Hưởng ứng các phong trào thi đua, năm qua, cán bộ, công nhân Công ty đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19, nỗ lực sản xuất, phấn đấu tăng năng suất lao động, tăng thu nhập. Nhờ vậy, tuy chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 song Công ty vẫn duy trì ổn định quy mô sản xuất, đạt việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động với thu nhập trung bình từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua thời gian qua đã giúp huyện Thái Thụy vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoàn

thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, tổng giá trị sản xuất của huyện ước tăng 8,06% so với năm 2020; tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều tăng so với cùng kỳ. Công tác giải phóng mặt bằng được cả hệ thống chính trị vào cuộc, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án, công trình trọng điểm. Công tác thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển doanh nghiệp, quản lý tài chính và thu chi ngân sách trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu tăng cao.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", tại các địa phương trong huyện người dân tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền giữ gìn và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, tiếp tục đóng góp ngày công, tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh. Hiện nay Thái Thụy là huyện có số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cao nhất tỉnh với 3 xã được công nhận đạt chuẩn là Thụy Phúc (cũ), Thụy Chính, Thụy Liên; xã Thụy Ninh đã được đoàn công tác của tỉnh thẩm định, xã Thụy Trình được thẩm định trong tháng 12/2021. Bên cạnh đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được triển khai sâu rộng và hiệu quả như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Đạy tốt, học tốt", "Không xả rác thải nhựa ra biển"...

Theo đồng chí Đào Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện: Phòng Nội vụ đã chủ động tham mưu UBND huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Ngoài khen thưởng thường xuyên và khen thưởng chuyên đề, huyện chú trọng khen thưởng đột xuất, kịp thời động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, tạo sự lan tỏa, qua đó góp phần thực hiện thành lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

ĐÀO QUYN

Chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân

Trong điều kiện thời tiết, khí hậu, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các loại sâu bệnh hại luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh lây lan, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, vì vậy ngành Nông nghiệp, các địa phương và nông dân đang tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất, phấn đấu giành vụ xuân năm 2022 đạt kết quả cao về năng suất, chất lượng, giá trị.

Xác định tầm quan trọng của việc cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng trong sản xuất nông nghiệp, vài năm trở lại đây huyện Quỳnh Phụ phát động phong trào ra quân vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột, cày lật đất và làm thủy lợi nội đồng. Để phục vụ tốt sản xuất vụ xuân 2022, huyện đã xây dựng kế hoạch nạo vét gần 295.000m<sup>3</sup> sa bồi sông trực, kênh mương; giải phóng trên 1 triệu mét vuông vật cản, bèo bống trên hệ thống sông trực; sửa chữa 112 trạm bơm, 39 cống dưới đê, 340 cống đập nội đồng và kiên cố hóa gần 5km kênh mương. Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Bám sát chỉ đạo của tỉnh, huyện đã sớm ban hành và triển khai để án vụ xuân, vụ hè tới các xã, trong đó xác định khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột, làm thủy lợi đồng ruộng rất quan trọng. Năm nay, huyện phát động chiến dịch ra quân cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng từ ngày 1 - 10/12 nhằm tạo phong trào, huy động máy móc và lực lượng tham gia, tạo không khí và tinh thần sôi nổi trong sản xuất nông nghiệp.

Theo kế hoạch xã nước của liên hồ thủy điện, các đợt điều tiết nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2021 - 2022, mực nước ở cả 3 đợt đều thấp hơn so với một số năm trước đây ảnh hưởng đến hiệu quả lấy nước của một số công trình; lịch lấy nước đợt 3 cách xa 2 đợt so với mọi năm, do đó công tác điều hành nước sẽ gặp khó khăn, nhất là vùng cao, xa nguồn. Căn cứ lịch xả nước liên hồ thủy điện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng để án công tác thủy lợi phục vụ sản xuất



Nông dân huyện Quỳnh Phụ làm đất chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân.

vụ xuân, vụ hè năm 2022. Theo đó, diện tích tưới, tiêu vụ xuân trên 90.500ha; thời gian đổ ải tập trung từ ngày 15 - 22/12/2022, các huyện ven biển chủ động lấy nước từ vụ đầu chúng tôi chưa để tâm nhiều. Đến vụ mùa năm 2021, gia đình tôi phải bữa cây lại 2,5 mẫu do mật độ lúa cỏ trên ruộng quá cao, làm gia tăng chi phí sản xuất. Sau khi thu hoạch lúa mùa gần một tháng, thời tiết mưa nhiều, đất ẩm, qua kiểm tra đồng ruộng tôi thấy lúa cỏ mọc lên rất nhiều. Để hạn chế lúa cỏ ở vụ xuân năm 2022, thực hiện hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, tôi cày lật đất sớm, trước khi gieo cấy sẽ làm đất kỹ, san phẳng mặt ruộng đồng thời chuyển đổi phương pháp canh tác, không gieo thẳng mà cấy bằng tay để dễ dàng phân biệt, tiêu hủy lúa cỏ từ sớm.

Theo ông Nguyễn Đức Thịnh, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Kiến Xương, vụ mùa năm 2021 toàn huyện có 15 xã ghi nhận sự xuất hiện của lúa cỏ với diện tích 32ha, ảnh hưởng nhiều tới năng suất lúa thường. Để hạn chế lúa cỏ phát sinh,

lây lan các vụ tiếp theo, Trạm phối hợp với các địa phương tăng cường tập huấn cho cán bộ, người dân cách nhận biết lúa cỏ, các biện pháp kỹ thuật xử lý khi ruộng bị nhiễm lúa cỏ; khuyến cáo nông dân sử dụng giống lúa đạt tiêu chuẩn về chất lượng do các đơn vị có chức năng sản xuất, cung cấp. Chúng tôi đang thực hiện mô hình thí điểm với diện tích 1ha để tìm biện pháp hiệu quả, tối ưu nhất xử lý lúa cỏ.

Xác định rõ nông nghiệp là bộ phận của nền kinh tế nên công tác tham mưu, xây dựng để án sản xuất được ngành chuyên môn chú trọng; cần có nhận định tình hình thời tiết, khí hậu để xây dựng, đề xuất chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành. Thời vụ chung toàn tỉnh gieo mạ từ ngày 25/1 đến ngày 8/2/2022 theo phương thức gieo mạ non trên nền đất cứng có khung vòm phủ nilon trắng để chống rét, bảo vệ mạ; cây khi cấy đạt 2,5 - 3 lá, kết thúc cấy trước ngày 25/2/2022.

NGÂN HUYN

Phụ nữ Thái Bình góp sức đẩy lùi Covid-19

Cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã và đang có nhiều việc làm thiết thực đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tháng 11/2021, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) là tâm dịch với nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Cán bộ, hội viên, phụ nữ xã đã khẩn trương thực hiện các biện pháp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương dập dịch. Chị Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã cho biết: Trong những ngày xã Nguyễn Xá thực

hiện phong tỏa, để không chế dịch, cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch thì 14 chị đã tham gia các tổ tự quản, tổ Covid-19 cộng đồng; 12 chị tham gia bếp không khói; 13 chị tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm cho các gia đình. Nhiều chị tham gia trực các chốt kiểm soát dịch, hỗ trợ việc xét nghiệm; phục vụ khu cách ly tập trung của xã. Hội LHPN xã và các chi hội còn vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Không chỉ ở Nguyễn

Xá, thời gian qua, một số địa phương cũng xuất hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong bối cảnh đó, các cấp hội phụ nữ đã tham gia phòng, chống dịch với nhiều hoạt động linh hoạt, thiết thực và hiệu quả. Theo chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Tùy từng thời điểm, các cấp hội đã đa dạng phương thức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân nắm vững các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế; đẩy mạnh thực hiện lồng ghép nội dung "3 sạch" trong cuộc

vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" bảo vệ môi trường sống, tránh các tác nhân gây bệnh trong thời điểm giao mùa làm ảnh hưởng tới hệ miễn dịch... Đồng thời, các cấp hội chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận cán bộ, hội viên, phụ nữ liên quan đến công tác phòng, chống dịch để có định hướng phù hợp, tránh gây hoang mang, lo lắng.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, các cấp hội đã phát huy vai trò, động viên hội viên, phụ nữ và người dân hỗ trợ nguồn lực cùng các cấp, các ngành chung sức phòng, chống dịch Covid-19. Hội LHPN các cấp là đầu mối vận động, tiếp nhận và tổ chức trao nhu yếu phẩm, vật tư y tế, đồ bảo hộ đến các bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19, khu cách ly tập trung. Từ ngày 18/9 - 17/11, Hội LHPN tỉnh tiếp nhận sự ủng hộ của cán bộ, hội viên, phụ nữ các huyện, thành phố, các đơn vị và tấm lòng hảo tâm của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá tiền quà hơn 1,683 tỷ đồng. Các cấp hội cũng đồng loạt triển khai hưởng ứng chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" với tổng số tiền và quà trị giá hơn 638 triệu đồng, đã trao tặng 929 suất quà cho phụ



Phụ nữ thành phố Thái Bình ủng hộ chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương".

nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với tổng giá trị hơn 569 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Huệ, tổ 3, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Ngộ nhà tôi có người nhiễm Covid-19 nên phải phong tỏa. Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nên càng khó khăn hơn. Rất kịp thời khi gia đình tôi và nhiều gia đình khác nhận được hỗ trợ của MTTQ, hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Thêm nguồn lực hỗ trợ nên chúng tôi yên tâm thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

Cũng theo chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Chưa có thời điểm nào từ cán bộ hội, công chức, viên chức, chủ doanh nghiệp đến hội viên, phụ nữ tham gia phòng, chống dịch với tinh thần tích cực, quyết liệt đến vậy. Các chị đã tích cực ủng hộ nguồn lực, tự tay đóng gói, vận chuyển hàng trăm tấn hàng hóa kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, trong vùng cách ly, khu vực phong tỏa.

Sự đồng hành của cán bộ, hội viên, phụ nữ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc nhằm chia sẻ hạn phúc, lan tỏa yêu thương, để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Điều này cũng góp phần thấp lên ngọn lửa niềm tin và sự chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.

KUÂN PHƯƠNG

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH Đối chiếu, phân loại nợ trực tiếp từ ngày 1/1 - 31/5/2022

Để nắm bắt kịp thời thực trạng nợ đã cho vay, từ ngày 1/1 - 31/5/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh thực hiện đối chiếu trực tiếp tới từng khách hàng vay vốn, trên cơ sở đó phân loại nợ để đề ra các giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng tín dụng tại địa bàn cấp xã.

Việc đối chiếu, phân loại sẽ được thực hiện đối với 100% dư nợ gốc và lãi đến thời điểm cuối ngày 31/12/2021. Các khoản dư nợ phát sinh sau ngày 31/12/2021 sẽ được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đối chiếu, phân loại vào đợt tiếp theo. Để bảo đảm việc đối chiếu, phân loại nợ phản ánh đúng thực tế, khách quan và được giám sát chặt chẽ, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh chỉ đạo phòng giao dịch ngân hàng CSXH các huyện tổ chức theo hình thức cuốn chiếu theo xã hoặc nhóm xã; trong đó, các đơn vị có từ 15 - 30 xã thực hiện đối chiếu, phân loại nợ cuốn chiếu tối đa 2 xã/lượt, đơn vị có trên 30 xã thực hiện đối chiếu, phân loại nợ cuốn chiếu tối đa 3 xã/lượt. Tại các xã thực hiện đối chiếu lần 1 mà chưa kết thúc thì tiếp tục bố trí thời gian đối chiếu, phân loại nợ vào lần tiếp theo hoặc thực hiện đối chiếu trực tiếp đến địa chỉ của khách hàng.

MINH HUONG

TUỔI TRẺ DUYÊN HẢI Trồng 6 mẫu cây màu vụ đông

Vụ đông năm nay, Đoàn Thanh niên xã Duyên Hải (Hưng Hà) trồng 6 mẫu cây màu vụ đông (3 mẫu bí đỏ củ lạt và 3 mẫu khoai tây). Sau khi trồng, Đoàn Thanh niên xã cử cán bộ, đoàn viên thay nhau chăm sóc, bảo vệ.

Hiện nay bí đỏ đang ra hoa, đậu quả, chuẩn bị cho thu hoạch; khoai tây đang phát triển. Toàn bộ tiền lãi thu được từ trồng cây vụ đông sẽ được Đoàn Thanh niên xã xây dựng quỹ phục vụ hoạt động đoàn và giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.



3 mẫu bí đỏ củ lạt do Đoàn Thanh niên xã Duyên Hải trồng đang ra quả chuẩn bị cho thu hoạch.

TRÚC LANH (Đài TTTT Hưng Hà)